

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN
KỶ NIỆM 25 NĂM NGÀY THÀNH LẬP THÀNH PHỐ LONG XUYỀN
(01/3/1999 - 01/3/2024)



I. BỐI CẢNH THỊ XÃ LONG XUYỀN TRỞ THÀNH ĐÔ THỊ - THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TỈNH

Xuất phát từ vị thế của Long Xuyên - là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và khoa học kỹ thuật của tỉnh An Giang, có diện tích tự nhiên là 10.687 ha và 245.149 nhân khẩu. Đồng thời, Long Xuyên là thành phố tỉnh lỵ, có vai trò quan trọng vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Thành phố có vị trí chiến lược trong vùng, là điểm giao thoa giữa 02 khu vực năng động của vùng đô thị trung tâm và tứ giác Long Xuyên. Ngày 01 tháng 03 năm 1999, Chính phủ ban hành Nghị định số 09/1999/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Long Xuyên thuộc tỉnh An Giang trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Long Xuyên, gồm 10 đơn vị hành chính cơ sở là các phường: Mỹ Long, Mỹ Bình, Mỹ Xuyên, Mỹ Phước, Bình Đức và các xã: Mỹ Hòa, Mỹ Thới, Mỹ Thạnh, Mỹ Khánh và Mỹ Hòa Hưng.

Được sự hỗ trợ của Tỉnh và Trung ương, thành phố đã bắt tay ngay vào việc chỉnh trang, nâng cấp với quyết tâm tạo diện mạo mới cho đô thị. Ngày 02-8-1999, xã Mỹ Thạnh, Mỹ Thới được nâng lên thành phường và thành lập mới phường Mỹ Quý và phường Bình Khánh, ngày 12-4-2005, thành lập thêm phường Đông Xuyên. Từ đây, thành phố Long Xuyên có 13 phường, xã (trong đó có 11 phường và 2 xã).

Tiếp đó, những ảnh hưởng từ thực trạng suy thoái kinh tế toàn cầu; tình hình sản xuất đình đốn, cầu nội địa sụt giảm, hàng tồn kho lớn; các mặt hàng thủy, hải sản (sản phẩm đặc trưng của vùng) ngày càng thu hẹp về diện tích nuôi, sức cạnh tranh chưa đủ mạnh; doanh nghiệp đa số quy mô vừa và nhỏ với năng lực cạnh tranh, hoạt động sản xuất kinh doanh kém. Bên cạnh đó, những khó khăn về tình hình thiên tai, sạt lở, dịch bệnh, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng nhu cầu cho việc phát triển... đã tác động không nhỏ đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của thành phố.

Song, với sự quan tâm của Tỉnh, cụ thể là sự ra đời của Nghị quyết số 03, Kết luận số 33-KL/TU và Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về xây dựng và phát triển thành phố Long Xuyên¹ cùng với sự nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, thách thức và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị; tinh thần đoàn kết, nhất trí, chung sức chung lòng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố; sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, hỗ trợ nhiệt tình của UBND tỉnh và các sở, ban ngành tỉnh, thành phố từng bước vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Kết quả nổi bật sau hơn 20 năm

¹ Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 04-12-2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về "Xây dựng và phát triển thành phố Long Xuyên đến năm 2010". Kết luận số 33-KL/TU ngày 17-4-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Xây dựng và phát triển thành phố Long Xuyên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025"; Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 20-4-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Long Xuyên đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.



trở thành đô thị trực thuộc tỉnh, vào ngày 23 tháng 7 năm 2020, thành phố Long Xuyên đã được công nhận trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh An Giang².

II. NHỮNG KẾT QUẢ QUAN TRỌNG CỦA THÀNH PHỐ LONG XUYÊN QUA 25 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Ngày 01 tháng 3 năm 2024, Long Xuyên - tròn 25 năm tuổi là thành phố trực thuộc tỉnh An Giang, bước ngoặt đánh dấu sự phát triển quan trọng của thành phố Long Xuyên. Sau 25 năm phấn đấu, nỗ lực xây dựng thành phố, Đảng bộ và nhân dân Long Xuyên đã đạt được nhiều thành tựu rất phấn khởi.

1. Thành tựu của thành phố Long Xuyên qua 25 năm xây dựng và phát triển (1999 - 2024)

1.1. Phát triển kinh tế

- **Tăng trưởng kinh tế:** duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức cao (bình quân từ 12% đến 14%), cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Các thành phần kinh tế thành phố phát triển mạnh, tăng trưởng cả về số lượng và quy mô sản xuất. Số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tăng nhanh, hiện có 1.380 doanh nghiệp đang hoạt động. Số hộ sản xuất kinh doanh cá thể là 15.555 cơ sở. Kinh tế tăng trưởng nhanh qua từng năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; trong đó các thế mạnh của thành phố là thương mại, dịch vụ, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và sản xuất tiểu thủ công nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao.

Năm 2023, mặc dù gặp khó khăn chung sau hậu Covid-19 đã ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống, kinh tế - xã hội, song thành phố vẫn hoàn thành các mục tiêu đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 37.239 tỷ đồng (giá hiện hành) và đạt 24.950 tỷ đồng (giá so sánh), Thành phố có 5 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP/03 (từ 03 - 4 sao) chủ thể thuộc nhóm ngành hàng thực phẩm và đồ thủ công mỹ nghệ. Tổng thu nhập bình quân đầu người (GRDP bình quân đầu người) năm 2023 đạt 132 triệu đồng/người/năm (bằng 2,26 lần thu nhập bình quân đầu người cả nước).

- **Về công nghiệp:** Sản xuất Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp được duy trì ổn định và phát triển, giá trị sản xuất (theo giá hiện hành), cuối năm 2023, ước đạt 37.239 tỷ đồng (so năm 1999, khi thành phố mới được thành lập chỉ đạt 245,74 tỷ đồng; tăng 151,5 lần); công nghiệp có mức tăng trưởng ổn định, các ngành hàng trọng yếu, như: cơ khí, thêu may, da giày, chế biến lương thực thực phẩm, thủy sản xuất khẩu,... tiếp tục phát triển và được đầu tư mở rộng; nhiều mặt hàng như: cá tra đông lạnh, quần áo, giày dép, gạo, bánh kẹo,.. tham gia xuất khẩu sang thị trường các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn độ, Ý, Pháp, UAE,... Để nâng cao hiệu quả hoạt động, phục hồi sản xuất kinh doanh sau đại dịch Covid - 19, bên cạnh sự chủ động của doanh nghiệp, thành phố phối hợp các sở, ban ngành tỉnh luôn tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trên địa bàn đầu tư, đổi mới công nghệ, dây chuyền sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định thương hiệu.

² Ngày 14-04-2009, Chính phủ có Quyết định số 474/QĐ-TTg công nhận thành phố Long Xuyên là đô thị loại II trực thuộc tỉnh An Giang, sớm hơn kế hoạch là một năm. Ngày 23-7-2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định số 1078/QĐ-TTg công nhận thành phố Long Xuyên là đô thị loại I trực thuộc tỉnh An Giang.

- **Về thương mại - dịch vụ:** Tỷ trọng thương mại, dịch vụ năm 2020 chiếm đến 80,39 % trong nền kinh tế (cao nhất trong hệ thống 12 đô thị tỉnh lỵ của vùng Đồng bằng sông Cửu Long). Hoạt động thương mại được đầu tư phát triển đa dạng, theo hướng văn minh, hiện đại với các loại hình siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích, chợ truyền thống³ tạo thị trường hàng hóa phong phú, bước đầu thể hiện vai trò tổng đại lý, phân phối hàng hóa cho vùng ở cả thành thị và nông thôn. Thành phố cũng có điều kiện thuận lợi cho phát triển công nghiệp dựa trên lợi thế có cảng Mỹ Thới, là cảng hoạt động có hiệu quả thứ hai ở vùng ĐBSCL chỉ sau cụm cảng Cần Thơ. Với vai trò đầu mối trung chuyển hàng hóa dựa trên lợi thế giao thông thủy, bộ và nằm trên tuyến hành lang vận tải Cần Thơ – Long Xuyên – Châu Đốc – Campuchia, thành phố tập trung phát triển mạnh loại hình kho bãi, dịch vụ logistic; định hướng đầu tư phát triển 01 trung tâm logistic cấp vùng và cả nước vào thị trường Campuchia và tiến tới thị trường các quốc gia Asean.

- **Về nông nghiệp:** phát triển theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị, nông nghiệp hữu cơ; chất lượng, giá trị sản phẩm nông nghiệp được nâng lên. Tỷ lệ ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất đạt mức cao ở 03 lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị và tăng lợi nhuận cho nông dân; Giá trị sản xuất nông nghiệp đóng góp vào tổng cơ cấu kinh tế thành phố tuy không nhiều (trên 2%) nhưng luôn là bộ đỡ của nền kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân; tính đến cuối năm 2023, ước giá trị sản xuất (theo giá hiện hành) đạt 2.702 tỷ đồng và luôn đạt, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Thành ủy và Hội đồng nhân dân thành phố hàng năm và giai đoạn.

Công tác xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả nổi bật; đời sống người dân nông thôn được nâng lên, các điều kiện về giao thông, giáo dục, y tế, văn hóa, nhà ở tiếp tục được cải thiện. Đến nay, thành phố Long Xuyên có 02/02 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới nâng cao, 11/11 phường đạt chuẩn văn minh đô thị; đặc biệt thành phố Long Xuyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018 và đô thị loại I trực thuộc Tỉnh vào năm 2020.

1.2. Công tác quy hoạch, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật và thu ngân sách của thành phố

Sau 25 năm thành lập, bộ mặt đô thị thành phố đã có nhiều thay đổi đáng kể, trở thành một trong những địa phương có tốc độ phát triển đô thị nhanh trong khu vực. Đến nay, 100% các hẻm nội ô, các khu dân cư trên địa bàn được đầu tư, cải tạo; các cơ sở giáo dục, y tế... được xây mới, nâng cấp. Nguồn lực cho đầu tư phát triển tăng dần qua hàng năm, thành phố đã triển khai đầu tư trên 1.100 công trình, dự án làm thay đổi cơ bản bộ mặt đô thị.

Nhiều công trình xây dựng, chỉnh trang và phát triển đô thị được triển khai thực hiện đồng bộ, gắn với đề án phát triển đô thị thành phố, nâng cấp các tuyến đường chính, chỉnh trang hạ tầng cơ sở; cùng với hệ thống giao thông nông thôn được nâng cấp hoàn chỉnh, đã góp phần hoàn thành các tiêu chuẩn đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Bên cạnh việc thực hiện chủ trương đầu tư các dự án kết nối hạ tầng giao thông, thành phố cũng đã tranh thủ sự chỉ

³ Siêu thị Co.opmart, siêu thị Mega, Điện máy Chợ Lớn, siêu thị Nguyễn Kim, Trung tâm thương mại Vincom Long Xuyên, chợ đầu mối thủy hải sản, chợ đầu mối nông sản, chợ Cái Sắn,...

đạo, ủng hộ và tạo điều kiện của UBND tỉnh, mời gọi đầu tư xây dựng, hoàn thiện các công trình hạ tầng, các khu nhà ở xã hội, khu đô thị mới. Các Khu dân cư Golden city; Tây sông Hậu; Marina Plaza, Sao Mai, khu dân cư đường Lý Thái Tổ nổi dài, dự án Khu nhà ở phức hợp T&T Land... đã tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị văn minh, hiện đại.

Tổng thu ngân sách sau 25 năm thực hiện hàng năm trên 1.000 tỷ đồng, mỗi năm tăng thu khoảng 10%. Đặc biệt, kể từ năm 2019, thành phố đã đảm bảo tự cân đối ngân sách. Các thành phần kinh tế thành phố phát triển mạnh, tăng trưởng cả về số lượng và quy mô sản xuất. Số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tăng nhanh, hiện có 1.380 doanh nghiệp đang hoạt động, số hộ sản xuất kinh doanh cá thể là 15.555 cơ sở.

1.3. Việc chăm lo phát triển con người

Về giáo dục - đào tạo: Ngành giáo dục và đào tạo thành phố tiếp tục được Sở Giáo dục và đào tạo xếp loại xuất sắc và đánh giá là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về giáo dục và đào tạo. Quy mô trường lớp tiếp tục được đầu tư phát triển, đáp ứng cơ bản nhu cầu giáo dục. Cơ sở vật chất trường học đầu tư theo hướng kiên cố hiện đại; tính đến nay có 49/56 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 87,5%.

Về y tế: Thành phố tiếp tục chủ động, phát huy toàn lực tập trung công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn, nhất là dịch bệnh Covid-19; thích ứng linh hoạt kiểm soát dịch bệnh, an toàn, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực y tế đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của Nhân dân. Công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân được quan tâm chú trọng, chất lượng khám và điều trị từ Trung tâm y tế đến các trạm y tế được nâng chất, các chương trình y tế quốc gia, công tác phòng, chống dịch bệnh được đảm bảo thực hiện tốt, góp phần thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Nhiều giải pháp phát triển bảo hiểm y tế toàn dân được triển khai quyết liệt, đến nay đã đạt 93,7%; dân số. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đạt 0,93%, suy dinh dưỡng trẻ em dưới 05 tuổi thể cân nặng đạt 8,53%. Nhân lực y tế được củng cố và tăng cường; tỷ lệ xã có bác sĩ làm việc đạt tỷ lệ 100%; Số y, bác sĩ trên vạn dân là 85 người/1 vạn dân.

Quan tâm phát huy giá trị văn hóa và con người Long Xuyên: Thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động triển khai tuyên truyền, nhân rộng giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp trên địa bàn. Đời sống văn hóa, văn minh đô thị ngày càng được cải thiện và nâng lên về nhiều mặt; xuất hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt; tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ đồng bào lúc khó khăn, hoạn nạn, đặc biệt trong đợt dịch Covid -19 vừa qua đã để lại hình ảnh đẹp, ấn tượng sâu sắc về hình ảnh và con người Long Xuyên trong lòng người dân và du khách. Các di tích trên địa bàn được quan tâm bảo vệ, trùng tu, tôn tạo. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” đã được triển khai rộng khắp và được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Tỷ lệ các mô hình văn hóa luôn duy trì ở mức cao. Các hoạt động thể dục thể thao được tổ chức sôi nổi, thu hút đông đảo vận động viên và người dân tham gia và cổ vũ.

Triển khai chính quyền điện tử và phát triển đô thị thông minh: Thành phố đã ra mắt và đưa vào vận hành Trung tâm giám sát điều hành thông minh (IOC) thành phố. Trung tâm giám sát, điều hành thông minh là nơi tổng hợp các nguồn thông tin, dữ liệu của thành

phổ trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, cải cách hành chính, giúp thành phố xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền.

Việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo: Thành phố quan tâm huy động các nguồn lực cho mục tiêu giảm nghèo; thực hiện các chính sách trợ giúp người nghèo, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, công nhân, người lao động mất việc làm sau đại dịch Covid-19; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm đạt được kết quả tích cực. Hằng năm, Giải quyết việc làm cho khoảng 5.000 lao động/năm, đào tạo nghề cho trên 3.000 lao động/năm; tỷ lệ gia đình văn hóa của thành phố đạt trên 90%, 100% khóm, ấp văn hóa. Hiện nay, trên địa bàn thành phố còn 55 hộ nghèo, tỷ lệ 0,08%, hộ cận nghèo còn 1.405 hộ, tỷ lệ 1,92% (năm 2023 giảm 46 hộ so với đầu năm, đạt 150% chỉ tiêu, hộ cận nghèo giảm 266 hộ so với đầu năm, đạt 318% chỉ tiêu). Công tác chăm lo cho các đối tượng bảo trợ xã hội, chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được các cấp, các ngành quan tâm và hỗ trợ kịp thời. Trong 2 năm chống dịch Covid-19 (2019-2020), thành phố luôn đảm bảo tốt công tác an sinh xã hội theo phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, đặc biệt, tổ chức tốt hoạt động tiếp đón và chăm lo cho người dân từ các tỉnh về trở về địa phương, góp phần cùng các địa phương trên địa bàn tỉnh đảm bảo công tác phòng, chống dịch và chăm lo, đưa đón người dân an toàn, hiệu quả.

Công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đúng, đủ, kịp thời theo quy định. Công tác đền ơn đáp nghĩa được thành phố quan tâm thực hiện tốt; từ năm 2004 đến nay, bình quân mỗi năm thành phố đã xây dựng 176 căn nhà tình nghĩa, 1.439 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ gặp khó khăn về nhà ở; thành phố đã hoàn thành cơ bản việc hỗ trợ nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách.

1.4. Công tác quốc phòng, an ninh

Thời gian qua, thành phố tập trung xây dựng tốt nền quốc phòng toàn dân, gắn với an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; sẵn sàng đối phó với các tình huống xảy ra. Lực lượng vũ trang thành phố thường xuyên được tập huấn, diễn tập, đào tạo, xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, từng bước trang bị hiện đại, đảm bảo yêu cầu sẵn sàng chiến đấu, kịp thời giúp Nhân dân phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự và giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh hằng năm đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng có nhiều tiến bộ; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ đạt kết quả tốt. Mô hình “Tết Quân Dân” được tổ chức hằng năm mang lại hiệu quả thiết thực, tạo được sự phấn khởi, tin tưởng trong Nhân dân.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, Thành phố tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị, đấu tranh làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, kiềm chế gia tăng tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn xã hội; kịp thời giải quyết những mâu thuẫn, bức xúc và tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân. Chủ động nắm chắc và xử lý hiệu quả tình hình an ninh chính trị, an ninh kinh tế, văn hóa tư tưởng, thông tin truyền

thông... Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của thành phố luôn được giữ vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

1.5. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên; trọng tâm là xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Triển khai, quán triệt thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đạt được kết quả tích cực; nhiều gương điển hình tiên tiến được tuyên dương, khen thưởng, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân thành phố. Công tác quán triệt và sơ kết, tổng kết thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng được thực hiện kịp thời, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được tăng cường, đổi mới về nội dung, ngày càng nâng lên về chất lượng. Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và thực hành tiết kiệm luôn được quan tâm chỉ đạo thường xuyên và đạt kết quả tích cực. Công tác dân vận được tăng cường và đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động; các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” được nhân rộng và có sức lan tỏa. Hệ thống chính trị các cấp từ thành phố đến cơ sở được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Các tổ chức chính trị - xã hội từng bước đổi mới về tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động theo hướng tinh gọn, thiết thực, khắc phục dần tình trạng hành chính hóa; chú trọng ở cơ sở, quan tâm phát triển đoàn viên, hội viên mới, cơ bản đạt yêu cầu. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng. Tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trong thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua, vận động xã hội hóa và thực hiện các chính sách an sinh xã hội; từ đó, củng cố và tăng cường lòng tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào Đảng; tạo sự đồng thuận trong xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

*

* *

Qua 25 năm xây dựng và phát triển của thành phố Long Xuyên, có thể nói thành phố đã tăng tốc phát triển đúng định hướng của Tỉnh, Nghị quyết Đại hội đảng bộ thành phố đã đề ra. Long Xuyên từ một thị xã nhỏ bé, lạc hậu, tiến tới thành phố đô thị loại I trực thuộc tỉnh, giàu đẹp, văn minh. Mặc dù phải trải qua những khó khăn, thách thức, nhất là sự tác động từ tình hình kinh tế, chính trị thế giới và trong nước, đại dịch Covid-19... đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình thành phố. Song, được sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành trong việc thực hiện các nghị quyết về xây dựng và phát triển thành phố Long Xuyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; đặc biệt là tinh thần đoàn kết, nhất trí, chung sức chung lòng của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân thành phố, qua 25 năm nỗ lực, phấn đấu xây dựng và phát triển, thành phố đạt được những kết quả quan trọng trong đó:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn đạt mức cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng thương mại - dịch vụ và công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp là chủ đạo, chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh từng bước được cải thiện, thu nhập dân cư ngày càng tăng; việc huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tăng đáng kể.

- Công tác quy hoạch và phát triển đô thị được thực hiện tốt, trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh (năm 2020), với tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp, hướng tới là đô thị trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Kết cấu hạ tầng đô thị, đặc biệt là hạ tầng giao thông được cải thiện, kết nối mạng lưới đô thị vùng, góp phần giúp Long Xuyên phát huy vai trò đầu mối trung chuyển hàng hóa dựa trên lợi thế giao thông thủy, bộ và nằm trên tuyến hành lang vận tải Cần Thơ – Long Xuyên – Châu Đốc – Campuchia.

- Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh; nhiều việc làm mới được tạo ra, an sinh xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được quan tâm, công tác dân tộc, tôn giáo được thực hiện tốt; hoạt động của bộ máy hành chính từng bước được đổi mới theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, quốc phòng - an ninh được bảo đảm vững chắc.

- Các mục tiêu, định hướng lớn của Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 20-4-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Long Xuyên đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 đã được thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân thành phố, bước đầu đã mang lại kết quả nhất định, là tiền đề quan trọng tạo sức bật để thành phố Long Xuyên tiến tục phát triển.

III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Một là, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tập trung cho cơ sở, phát huy dân chủ từ cơ sở, tạo sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp và sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thành phố. Thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, kịp thời kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa vi phạm không để xảy ra điểm nóng.

Hai là, phải thật sự quan tâm đúng mức đối với công tác xây dựng đảng, tập trung chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội trong việc xây dựng, thực hiện các mục tiêu, giải pháp của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII.

Ba là, kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương các chỉ đạo của Tỉnh phù hợp với tình hình thực tế của thành phố. Trong lãnh đạo, điều hành phải thường xuyên bám sát vào quy chế làm việc, năng động, sáng tạo, xác định những vấn đề trọng tâm, trọng điểm trong từng thời điểm, vừa kiên trì thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản lâu dài, vừa điều hành linh hoạt, tận dụng nắm bắt các cơ hội thuận lợi, tập trung các nguồn

lực thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ cấp bách trước mắt, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, tạo đột phá để giữ vững đầy nhanh tốc độ phát triển bền vững.

Bốn là, chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, quan tâm đào tạo nguồn nhân lực có tầm nhìn chiến lược, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đẩy mạnh đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động, gắn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức với vị trí việc làm và khuyến khích, động viên, đãi ngộ phù hợp.

IV. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ THÀNH PHỐ LONG XUYỀN TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN TRONG THỜI GIAN TỚI

Đề thành phố Long Xuyên tiếp tục phát triển xứng tầm là đô thị trung tâm của tỉnh và vươn tầm trở thành đô thị phát triển tốp đầu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố cần phát huy hơn nữa tinh thần cách mạng tiến công, đoàn kết, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ thành phố trên các khâu đột phá, các lĩnh vực mũi nhọn. Khai thác mạnh mẽ các tiềm năng, lợi thế của thành phố. Xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Phát triển hài hoà giữa kinh tế với văn hoá - xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Thứ hai, tiếp tục đầu tư nâng chất đô thị loại I, xây dựng đô thị thông minh và nâng cao hiệu quả khai thác, quản lý, bảo vệ tài nguyên môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thứ ba, giữ vững và phát huy vị thế trung tâm giáo dục đào tạo và chăm sóc sức khoẻ Nhân dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nhất là xây dựng nền văn hóa và con người phát triển toàn diện hướng tới chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn; xây dựng danh hiệu văn hóa các nơi công cộng, nâng chất các chuẩn phường đạt chuẩn văn minh đô thị, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới nâng cao. Triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các giải pháp giảm nghèo bền vững và chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Thứ tư, tiếp tục xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng lực lượng vũ trang và khu vực phòng thủ vững chắc nhằm giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Thứ năm, đẩy mạnh công tác xây dựng đô thị thành phố thông minh, hiện đại, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp đối với công tác quản lý và triển khai, đôn đốc thực hiện các công trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xem đây là động

lực quan trọng để thu hút đầu tư, phát triển nhanh quá trình đô thị hóa và phát triển thành phố trở thành đô thị văn minh trong khu vực. Đồng thời, nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, phát huy tính năng động, sáng tạo, tính chủ động của cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, phục vụ Nhân dân; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và quan liêu.

Thứ sáu, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, cán bộ và tổ chức xem đây là nhiệm vụ then chốt, quyết định cho sự phát triển.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỐI VỚI VIỆC KỶ NIỆM 25 NĂM THÀNH LẬP THÀNH PHỐ LONG XUYÊN

Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố cần nhận thức rõ, đúng mức ý nghĩa của việc kỷ niệm 25 năm thành phố Long Xuyên - đây chính là dịp để thành phố nhìn lại chặng đường đã qua, trân trọng và ghi nhận những nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân thành phố. Xác định đây không chỉ là trách nhiệm của các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị mà còn là trách nhiệm của mỗi người con quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng kính yêu. Phát huy truyền thống tự lực, tự cường, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố cần quan tâm:

- Tích cực học tập, rèn luyện, giữ gìn đạo đức, phẩm chất của người cán bộ, đảng viên và mỗi công dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy tính năng động, sáng tạo, không ngừng tìm tòi học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao năng lực công tác, sản xuất, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại.

- Sẵn sàng tham gia các phong trào, cuộc vận động thiết thực của các cấp, các ngành, địa phương hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập thành phố Long Xuyên; các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội và các hoạt động xã hội mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

- Nâng cao ý thức chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương; thực hiện tốt quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân theo quy định. Mỗi người sẽ là một tấm gương sáng, xứng đáng với niềm tin yêu, mong mỏi của mọi người.

- Xung kích đi đầu trong mọi hoạt động, mọi nhiệm vụ; tích cực phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; luôn đề cao cảnh giác với các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc và âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch hòng gây chia rẽ nội bộ Đảng, phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập thành phố. Tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, nỗ lực, phấn đấu học tập, lao động thật tốt và không ngừng rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, đồng thời nhanh nhạy tiếp thu, vận dụng những tri thức tiên tiến, khoa học để góp một phần vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương Bác Tôn kính yêu ngày càng thông minh, văn minh và hiện đại./.

BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY LONG XUYÊN

